

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๒๕๖๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน

และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน

และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดให้มีโครงการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความยั่งยืน
สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือ
ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ลดภาวะทุพโภชนาการ สร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร แบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อจำหน่าย
ให้กับโครงการอาหารกลางวันซึ่งส่งผลให้นักเรียน ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑ เล่ม (รวมภาคผนวก ไม่เกิน ๕๐ หน้า)
และวิดีโอที่นำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๑ ชุด ความยาวไม่เกิน ๑๒ - ๑๕ นาที
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

๒. ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารผลงานของโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสุดยอด
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ เล่ม (รวมภาคผนวก
ไม่เกินเล่ม ละ ๕๐ หน้า) และวิดีโอที่นำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๑ ชุด ความยาว
ไม่เกิน ๑๒ - ๑๕ นาที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

/เพื่อประกอบ...

เพื่อประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน
และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งรายชื่อและเอกสาร
ถึงสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานาจ วิทยานวัต)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โทร.๐ ๒๖๒๘ ๒๗๒๗

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๒